



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
23 มิถุนายน 2564



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 22 มิ.ย. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,059 ราย ติดเชื้อสะสม 225,365 ราย หายป่วยเพิ่ม 2,047 ราย หายป่วยสะสม 187,836 ราย ยังรักษาอยู่ 35,836 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 35 ราย เสียชีวิตสะสม 1,693 ราย มีผู้ฉีดวัคซีนแล้ว 7,906,696 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 179,905,806 ราย เสียชีวิต 3,897,132 ราย รักษาหาย 164,653,698 ราย ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 76 ประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ อิสราเอล พบวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มความเสี่ยงล้มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำที่เกิดขึ้นได้ยาก ซึ่งเป็นโรคมะเร็งที่หายากเองชนิดรุนแรง **คิวบา** ประกาศความสำเร็จการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด 19 คือ โซเบอร์นา 2 ประสิทธิภาพ 62% และอัคาลา ประสิทธิภาพ 92.28% โดยต้องฉีดทั้งหมด 3 เข็ม **ฟิลิปปินส์** ประธานาธิบดีจูงาคูกผู้ที่ปฏิเสธฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 **จีน** ไม่พอใจที่สื่อเนปาลเปิดเผยราคาวัคซีนของบริษัทซิโนฟาร์ม

#### ประเด็นสำคัญ

##### 1.การบริหารจัดการวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ประชาชาติ bangkokbiznews, workpointtoday, newtv, mthai, ch7, thaiPBS, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 9)

-ปลัด สร. เผย ได้จัดสรรวัคซีนไปพื้นที่แล้ว 8.5 ล้านโดสตามแผนที่ ศบค.กำหนด เพื่อฉีดให้กลุ่มเป้าหมายตามการพิจารณาของคกก.โรคติดต่อจังหวัด/คกก.โรคติดต่อ กทม. ล่าสุดฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้คนในประเทศแล้วกว่า 7.9 ล้านโดส นอกจากนี้ พบว่าสายพันธุ์เดลต้ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คกก.โรคติดต่อแห่งชาติจึงเห็นชอบให้ปรับระยะห่างการฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาเข็มที่ 1 และ 2 จากปกติ 10-12 สัปดาห์ เป็น 8 สัปดาห์ได้ในพื้นที่ที่มีการระบาด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ rdnews

-สสจ.นนทบุรี ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาเข็มที่ 2 เร็วขึ้น จาก 16 สัปดาห์ เป็น 12 สัปดาห์ หลังพบสายพันธุ์เดลต้าในพื้นที่ ด้าน รพ.ศิริราช เลื่อนนัดฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาเข็มที่ 2 จาก 16 สัปดาห์ เป็น 12 สัปดาห์ ตามประกาศของ คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, amarintv

-นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร โพสต์เฟซบุ๊กว่า ยอดจัดสรรวัคซีนที่คงค้างไว้ 330,000 โดส เข้าใจที่ส่วนกลางจะตัดทอนด้วยเหตุผลความจำเป็นต่างๆ แต่อย่าให้เหลือน้อยจนไม่พอที่จะสู้ ขณะที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สร. ระบุ แต่ละพื้นที่ได้รับวัคซีนตามสูตรการกระจายของ ศบค. ซึ่งหลังจากนี้วัคซีนจะส่งมาทุกสัปดาห์ เดือนมิ.ย.คาดว่าจะได้รับรวม 8.5 ล้านโดส จากที่ตั้งไว้ 6 ล้านโดส

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ workpointtoday

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันมีข้อกำหนดของ ศบค.มท. ให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยสามารถแจ้งความประสงค์จะขอรับวัคซีนให้กับบุคลากรไปยังคกก.โรคติดต่อจังหวัดได้ กรณีที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่และมีบุคลากรอยู่หลายจังหวัด หรือองค์กรระหว่างประเทศที่ติดต่อผ่าน ก.การต่างประเทศ สามารถแจ้งหนังสือมายัง อธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อขอรับวัคซีนฉีดให้กับบุคลากร

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, ข่าวสด

-น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. กล่าวว่า ภาพรวมการเปิดเรียนส่วนใหญ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาจพบปัญหาในพื้นที่สีแดงเข้มและจังหวัดชายแดนใต้ที่พบนักเรียนติดเชื้อโควิดในสถานศึกษา ต้องหาข้อเท็จจริงว่าติดเชื้อจากที่ใดเพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางรับมือต่อไป โดยนาย ก. ให้หลักการว่าควรเร่งฉีดวัคซีนให้ครูเร็วขึ้น อาจจัดสรรโควตาเพิ่มเติม จากโควตาแต่ละจังหวัด ได้มอบหมายให้ ปลัด ศร. ประสานกับ ศบค. เพื่อจัดสรรวัคซีนให้ครูต่อไป

##### 2.ต่างด้าวถูกปฏิเสธฉีดวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด, คมชัดลึก, ผจก., เดลินิวส์, มติชน, mcot

-นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญฯ ยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบแนวทางของ สร. ในการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 มีลักษณะเลือกปฏิบัติสำหรับคนต่างชาติที่แต่งงานกับคนไทยและมีถิ่นพำนักถาวรในไทย โดย น.ส.มะนิกอน เพ็ชรชมพู อายุ 34 ปี สัญชาติลาว แต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายไทย อาศัยในไทยนานกว่า 14 ปี ลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านแอปฯ แต่ระบบแจ้งเตือนว่าไม่มี

สัญญาประเทศไทยไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ แต่เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. รัฐบาลได้ให้ตัวแทนของ WHO มาฉีดเข็มแรกในไทย

### 3. ปัญหาเตียงไม่พอ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวอิศรา, จส.100, ศูนย์ข่าวแชนัน, thestandard, nationtv, newtv, pptvhd, workpointtoday, สำนักข่าวไทย, ช่อง 3, 5, 9, Thaibps, ch7, sanook, acknews, tnnthailand, topnews)

-อธิบดีกรมการแพทย์ เผย สถานการณ์เตียงในเขตกทม.น่าเป็นห่วง โดยเฉพาะผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดง ข้อมูลวันที่ 21 มิ.ย. 2564 มีผู้ป่วยสีแดงครองเตียง 409 ราย เหลือเตียงรองรับอีกเพียง 20 เตียง ซึ่งต้องสำรองไว้รับผู้ป่วยโควิดที่มีภาวะฉุกเฉิน หรือต้องรับการผ่าตัด หรือการช่วยเหลือเร่งด่วน ขณะที่ผู้ป่วยสีเหลืองครองเตียง 3,937 ราย เหลือเตียงรองรับอีกประมาณ 300 เตียง ส่งผลให้การประสานผ่านระบบจัดหาเตียง 1668 มีความล่าช้าบ้าง ยืนยันทุกภาคส่วนเร่งหาเตียงให้ผู้ป่วยอย่างรวดเร็วที่สุด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า ในกทม. มีเตียงผู้ติดเชื้อโควิดในฮอस्पิทัลและรพ.สนามกว่า 2,000 เตียง แต่ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้การครองเตียงเกือบเต็ม จึงเตรียมตั้งฮอस्पิทัลเพิ่ม ขณะนี้อยู่ระหว่างติดต่อโรงแรมที่จะเป็นเครือข่ายกับรพ.สังกัด กทม.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, springnews, tnnthailand

-ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โพสต์เฟซบุ๊กว่า ผู้ป่วยหนักกำลังจะล้นเตียง กทม. แล้ว แม้ผู้ป่วยรวมไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแต่จำนวนผู้ป่วยใหม่ไม่ลดลง และมีคลัสเตอร์เกิดขึ้นเรื่อยๆ การส่งต่อผู้ป่วยโควิดอาการรุนแรงและวิกฤตระหว่างรพ.เริ่มคับขัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ สั่งการให้แต่ละจังหวัดเพิ่มจำนวนเตียง ปรับการรักษาผู้ป่วยตามอาการ หากจำเป็นต้องเพิ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องเอกซเรย์ ให้เร่งแจ้งความประสงค์เข้ามา

### 4. การจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคของไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด

-รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ เรียกร้องให้รัฐบาลอธิบายว่าเหตุใดจึงต้องจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคที่มีราคาต่อโดสแพงกว่าแอสตราเซนเนกาถึง 5 เท่า และผลวิจัย+ข้อเท็จจริงพบว่าป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อได้ดีที่สุด

โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัคซีนซิโนแวคล็อตแรกราคาต่อโดส 554 บาท ล็อตที่ 2 ราคาต่อโดส 580 บาท ส่วนวัคซีนแอสตราเซนเนกา ล็อตแรกราคาต่อโดส 159 บาท และล็อต 2 ราคาต่อโดส 162 บาท

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, สวท, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 9, TNN, Thaibps)

-ร.มว.สธ. กล่าวถึงกรณีนักวิชาการมีคำถามเรื่องการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคในราคาที่สูงกว่าแอสตราเซนเนกา ยืนยันว่า มีความจำเป็นต้องใช้วัคซีนเร่งด่วน ทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบ และรัฐบาลเงินต้องอนุมัติการส่งออกทุกครั้ง โดยบริษัทต้นทางเป็นผู้กำหนดราคา ซึ่งไทยได้ต่อรองค่าขนส่งและอื่นๆ มาโดยตลอด

### 5. การจัดซื้อวัคซีนทางเลือกขององค์การเภสัชกรรม

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, newtv.

-เพจสรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ระบุ วัคซีนทางเลือก moderna ซึ่งสมาคมรพ.เอกชนส่งจองผ่านองค์การเภสัชกรรม 10 ล้านโดส ได้รับคำบอกเล่าจากรพ.เอกชนว่าจะเข้ามา ต.ค.นี้ ทั้งนี้ กฎหมายเปิดทางให้แล้ว และอย.รับรอง moderna ไปนานแล้ว หลายคนไม่เข้าใจว่าองค์การเภสัชกรรมทำอะไรอยู่

### 6. ขอให้ทบทวนมาตรการเปิดประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ออกประกาศแสดงความห่วงใยต่อนโยบายเปิดประเทศใน 120 วัน ดังนี้ 1.ต้องมีมาตรการชัดเจน มีประสิทธิภาพ นำสู่การปฏิบัติ ติดตามการควบคุมโรคอย่างเต็มที่ 2.ต้องมีการคัดกรองเชิงรุกอย่างครอบคลุม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาด 3.ต้องใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในการควบคุมโรค โดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว การลักลอบเล่นการพนัน การมีวมุขชุมนุมแหล่งบันเทิง และการควบคุมการเดินทางของผู้มีความเสี่ยงหรือผู้ที่เป็นโควิด 19 4.ต้องจัดหาวัคซีนให้เพียงพอ โดยให้ความสำคัญกับเชื้อกลายพันธุ์ และกระจายวัคซีนอย่างเป็นระบบ ชัดเจน โปร่งใส 5.ต้องจัดทำมาตรการรับนักท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับมาตรการควบคุมโรคมากกว่ามาตรการ

## ประเด็นข่าว

กระตุ้นเศรษฐกิจ 6. ต้องทบทวนความเหมาะสมอีกครั้งก่อนการเปิดประเทศ โดยพิจารณาถึงสถานการณ์การระบาดภายในและภายนอกประเทศ การครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของประชากรไทย การแพร่กระจายเชื้อกลายพันธุ์ และความพร้อมของระบบการรักษาพยาบาลของประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยโพสต์, มติชน, คมชัดลึก, สยามรัฐ, innnews, topnews, tnnthailand, nationtv

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ข้อความเตือนว่า รัฐมีมาตรการควบคุมระบาดไม่เพียงพอ เมื่อเปิดประเทศอาจทำให้เกิดการระบาดระลอกสี่ จากปัจจัยการส่งเสริมการท่องเที่ยว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ไทยโพสต์

-พล.อ.ฉัตรพล นาควาณิชย์ เลขาธิการ สมช. ในฐานะผู้อำนวยการ ศปก.ศบค. เปิดเผยว่า ยังไม่มีการทบทวนมาตรการแนวทางการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว หรือเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ หลังพบคลัสเตอร์ใหญ่ที่ จ.ยะลา มีผู้ติดเชื้อ 402 ราย และกระจายไป 11 จ.ภาคใต้ เบื้องต้น จ.ภูเก็ต ยังพบการระบาดไม่มาก มท.จึงให้ใช้มาตรการที่เข้มข้นเพื่อควบคุมสถานการณ์ ส่วนมาตรการต่างๆ จะต้องรอประเมินสถานการณ์ ทั้งนี้ นายกฯ สั่งการ มท. และ สธ. ให้เพิ่มความเข้มข้นในการดูแลอยู่แล้ว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวไทย, สวท, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 9, TNN, Thaipbs)

-ร.มว.สธ. พร้อมด้วย ปลัด สธ. เข้าพบนายกฯ หลังการประชุมครม. เพื่อรายงานเรื่องวัคซีนและการเตรียมความพร้อมตามนโยบายเปิดประเทศใน 120 วัน โดย สธ.ได้เสนอแผนเตรียมความพร้อมเพื่อทำให้นโยบายการเปิดประเทศเป็นไปได้มากที่สุด ให้นายกฯ ประกอบการตัดสินใจ

-ปลัด สธ. กล่าวว่า นายกฯ สั่งการให้ดูแลเรื่องเตียงรักษาพยาบาลให้เพียงพอ เพราะขณะนี้มีคนไข้ระดับสีแดงและสีเหลืองรอเตียงอยู่มากพอสมควร พร้อมย้ำให้จัดหาวัคซีนให้เพียงพอและทันต่อสถานการณ์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ โดย สธ.สนับสนุนนโยบายการเปิดประเทศและทำตามนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มที่ มีมาตรการตามยุทธศาสตร์เปิดประเทศใน 120 วัน ให้เกิดความพร้อมจึงจะเปิดประเทศและแต่ละพื้นที่เปิดไม่พร้อมกัน

### 7.เชื้อโคโรนาไวรัส

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, thestandard, thebangkokinsight, topnews, tnnthailand, sanook, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 7, 9, TNN, NBT, ch7, pptvhd36)

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า จากข้อมูลการตรวจตัวอย่างเชื้อตั้งแต่ เม.ย. - 20 มิ.ย. พบการระบาดในไทยส่วนใหญ่ยังเป็นสายพันธุ์แอลฟา (อังกฤษ) โดยพบ 5,641 ราย คิดเป็น 88.97% สายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) จากวันที่ 13 มิ.ย. พบ 493 ราย ถึงวันที่ 20 มิ.ย. พบเพิ่ม 168 ราย รวม 661 ราย คิดเป็น 10.43% โดยพบใน กทม.สูงสุด 491 ราย ส่วนสายพันธุ์เบตา (แอฟริกาใต้) พบ 38 ราย คิดเป็น 0.6% โดยพบในเขตฯ 12 จำนวน 33 ราย ได้แก่ นราธิวาส 28 ราย ยะลา 1 ราย และปัตตานี 4 ราย เขตฯ 6 จำนวน 3 ราย ใน SQ จ.ชลบุรี และเขตฯ 11 จำนวน 2 ราย ที่ จ.ภูเก็ต

ด้าน ศ.นพ.ยง ภู่วรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ในอีก 3-4 เดือนข้างหน้า สายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) จะเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดเกือบทั่วโลก ในอนาคตอาจจะมีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นประสิทธิภาพของวัคซีนจะเปลี่ยนไป สายพันธุ์แอลฟา ลดประสิทธิภาพของวัคซีนที่ผลิตมาก่อนไม่มาก และคงยังใช้อย่างมีประสิทธิภาพได้ดี แนะนำให้ฉีดแอสตราเซนคาเข็ม 2 เร็วขึ้น ส่วนวัคซีนของจีนทั้งซิโนแวคและซิโนฟาร์ม ฉีดครบ 2 เข็มแล้วภูมิคุ้มกันจะยังต่ำ อาจต้องกระตุ้นเข็ม 3 ซึ่งกำลังศึกษาความปลอดภัยของเข็ม 3 รวมถึงความเป็นไปได้ในการสลับยี่ห้อวัคซีน และศึกษาว่าเข็ม 3 ควรฉีดภายใน 3 เดือนหรือ 6 เดือน โดยเชื่อว่าการให้วัคซีนเข็มที่สามจะทำให้ภูมิคุ้มกันสูงขึ้น 10 เท่า

### 8.การจัดการศพผู้เสียชีวิต

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ, เดลินิวส์

-เจ้าอาวาสวัดบางม่วง กล่าวว่า มีญาตินำศพชายอายุประมาณ 60 ปี ที่เสียชีวิตจากโควิด 19 ใส่รถปิคอัพมาจาก จ.สมุทรสาคร โดยศพไม่ได้บรรจุในถุงซิปล็อก 3 ชั้น และได้ตระเวนติดต่อวัดถึง 4 แห่งเพื่อเผาศพแต่ถูกปฏิเสธ ทางวัดจึงจัดพิธีทางศาสนาและเผาศพให้ ขณะนี้ผ่านมาประมาณ 1 สัปดาห์ เจ้าอาวาสและพระลูกวัดมีความกังวลว่าญาติที่มาร่วมพิธีจะมาแพร่เชื้อภายในวัด จึงอยากให้สสจ.นนทบุรีเข้ามาตรวจหาเชื้อพระและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัย

### 9.ขอเปิดสถานบริการ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-กลุ่มพนักงาน ลูกจ้างสถานบริการและสถานบันเทิง ผับ บาร์ ใน จ.ภูเก็ต กว่า 50 คน ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ ภูเก็ต ขอให้พิจารณาค่าสั่งปิดสถานบริการและสถานบันเทิง ผับ บาร์ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนเพราะไม่มีรายได้ เมื่อมีนโยบายเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว จึงอยากให้ภาครัฐเห็นใจ

**10.ขอให้ออกกม. จัดการกลุ่มเสี่ยงไม่กักตัว**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชาชน กล่าวว่า ประชาชนในชุมชนแขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ร้องเรียนว่า บ้านของผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในชุมชน มีผู้พักอาศัยร่วมกันกว่า 10 คน ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง แต่สำนักงานเขตป้อมปราบฯ ให้กักตัวแค่ 4 คน และบุคคลในบ้านยังเดินทางไปหลายแห่งในชุมชน กลัวว่าจะมีการแพร่เชื้อไปอีกจำนวนมาก จึงขอให้สำนักอนามัย กทม. และกรมควบคุมโรค ส่งรถตรวจโควิดเชิงรุกกลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ และขอให้ปรับขั้นตอนการทำงาน รวมถึงออกกฎหมายให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงแต่ไม่กักตัว ถือว่ามีความผิดที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคม

**11.รายงานการติดเชื้อ**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์(ข่าวสด, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, แนวหน้า, ผจก.กรมประชาสัมพันธ์)

-**กทม.** สถานดูแลผู้สูงอายุ เขตบางเขน พบผู้ติดเชื้อ 12 ราย ร้านผลิตและขายส่งขนมกุยช่าย ซ.เทิดไท 21 เขตธนบุรี มีผู้ติดเชื้อ 23 ราย แคมป์คนงานก่อสร้าง ถ.เพชรเกษมสายเก่า เขตบางกอกใหญ่ พบมีผู้ติดเชื้อ 47 ราย **สมุทรปราการ** โรงงานรองเท้า อ.บางพลี พบผู้ติดเชื้อ 326 ราย และโรงงานแปรรูปอาหาร อ.เมือง พบผู้ติดเชื้อ 7 ราย **สงขลา** โรงงานอาหารทะเลกระป๋อง อ.สทิงพระ พบผู้ติดเชื้อ 262 ราย **สมุทรสาคร** โรงงานเสื้อผ้า อ.กระทุ่มแบน พบผู้ติดเชื้อ 6 ราย **นครปฐม** โรงงานหมู ต.บ่อพลับ อ.เมือง พบผู้ติดเชื้อ 72 ราย **ระยอง** แคมป์ก่อสร้าง อ.เมือง พบผู้ติดเชื้อ 51 ราย **พระนครศรีอยุธยา** พบผู้ติดเชื้อใหม่ 30 ราย กระจายในหลายอำเภอ ศูนย์วิทยุภัย อ.พระนครศรีอยุธยา พบผู้ติดเชื้อ 14 ราย **ปราจีนบุรี** โรงงานหินเทียม อ.ศรีมหาโพธิ พบผู้ติดเชื้อ 8 ราย **ยะลา** คลัสเตอร์มรกัส พบผู้ติดเชื้อ 402 ราย อ.เบตง ปิดชุมชนกลุ่มเสี่ยงสูงทั้ง 3 ชุมชน **กระบี่** สังกัด 2 หมู่บ้าน ต.โคกหาร หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด 7 ราย **นครราชสีมา** นักเรียนชายชั้น ม.1 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี และนักเรียนชายชั้น ป.5 โรงเรียนมะรุ่ม ติดเชื้อ ปิดสถานศึกษา 8 แห่ง ปิดเส้นทางเข้าออก 3 หมู่บ้าน 2 ตำบล **ชลบุรี** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 335 ราย เฉพาะคัสเตอร์ตลาดใหม่ชลบุรี เขตเทศบาลเมืองชลบุรี พบผู้ติดเชื้อถึง 233 ราย แต่ตลาดยังเปิดตามปกติ **ระยอง** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 63 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแคมป์คนงานก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด **พิษณุโลก** ปิดโรงเรียนนานาชาติ เนื่องจากมีพี่ชายของเด็กนักเรียนในโรงเรียนคนหนึ่งป่วยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ nationtv.

-วัดมาศกมณีจักร ย่านเมืองทองธานี ประกาศงดกิจกรรมถึงวันที่ 30 มิ.ย.นี้ หลังพบพระลูกวัด พร้อมทั้งมารดาและน้องชายติดเชื้อโควิด 19 จากผู้ป่วยมาทำสังฆทาน ทั้งหมดถูกส่งรักษาที่รพ. เทศบาลนครปากเกร็ดและอำเภอปากเกร็ดได้ลงพื้นที่ทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งในกุฏิและห้องต่างๆ รวมทั้งโบสถ์ ศาลา แล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-จ.นราธิวาส ผู้ป่วยโควิด 19 ชายมุสลิมวัย 36 ปี ปีนกำแพงหนีออกจากรพ.ระแงะ เจ้าหน้าที่ติดตามตัวจากภาพกล้องวงจรปิด พบแอบข้างกอหญ้า ใกล้กำแพงรั้ว จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ระแงะ และเจ้าหน้าที่รพ.ระแงะ มารับตัวกลับเข้า รพ.

**มาตรการ สธ.และหน่วยงานอื่นๆ**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศข้อกำหนด ออกตามความแห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อผ่อนคลายนโยบายมาตรการ เริ่ม 21 มิ.ย. **พื้นที่เฝ้าระวังสูง** **สต 53 จังหวัด** ร้านอาหาร สามารถบริโภคในร้านได้และเปิดได้ตามปกติ ไม่มีข้อห้ามจำหน่ายสุราหรือ ห้ามดื่มสุรา ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า เปิดได้ตามปกติ ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 200 คน สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก ตามมาตรการที่กำหนดสถานที่เล่นกีฬา เปิดบริการได้ทุกประเภท จัดการแข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม ยังคงปิดสถานบริการบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ **ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด** ประกอบด้วย กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ให้นักบริโภคในร้านได้กรณีร้านติดเครื่องปรับอากาศ นั่งได้ไม่เกิน 50% เปิดได้ไม่เกิน 5 ทุ่ม ยังงดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน, ห้ามกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน **พื้นที่ควบคุมสูงสุด 11 จังหวัด** ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง นครปฐม ปัตตานี เพชรบุรี สงขลา สมุทรสาคร สระบุรี ยะลา นราธิวาส ให้นักบริโภคในร้านได้ไม่เกิน 5 ทุ่ม ยังงดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน, ห้ามกิจกรรมรวมคนมากกว่า 100 คน **พื้นที่ควบคุม 9 จังหวัด** ประกอบด้วย จันทบุรี นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา ระนอง ระยอง ราชบุรี สระแก้ว สมุทรสงคราม ให้นักบริโภคในร้านได้ตามปกติ แต่ยังคงจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน, ห้ามกิจกรรมรวมคนมากกว่า 150 คน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Thailandplus, thaigov

-ปลัด สธ. รับมอบเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน 18 เครื่อง มูลค่าเกือบล้านบาท จากองค์การเภสัชกรรม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกางบางซื่อและสธ. นอกจากนี้ อภ.ยังนำเข้าวัคซีนซิโนแวคแล้วรวม 7.5 ล้านโดส และปลายเดือน มิ.ย. จะเข้ามาอีก 2 ล้านโดส รวม 9.5

## ประเด็นข่าว

ล้านโดส พร้อมจัดหาพาวิพิราเวียร์สำรองไว้รวมกว่า 5.4 ล้านเม็ด ทำให้มียาใช้ในการรักษาอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 5, Chiangmainews, Thailandplus)

-กรมอนามัย ห่วงกรณีเนอร์สซิ่งโฮมแห่งหนึ่งย่านบางเขน ซึ่งมีผู้สูงอายุติดเตียงและคนดูแลอยู่รวมกัน 9 ราย พบติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 6 ราย ทำให้โอกาสในการแพร่เชื้อไปสู่คนที่เหลือสูงมาก เนื่องจากส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว หากพบผู้ติดเชื้อต้องแยกออกจากที่พักทันที และขอความร่วมมือเนอร์สซิ่งโฮมดูแลผู้สูงอายุทุกแห่งประเมินตนเองโดยใช้แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus ส่วนผู้ดูแลต้องปฏิบัติตามมาตรการของ สธ. อย่างเคร่งครัด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, tnthailand, springnews, mthai)

-หมอพร้อม ประกาศผ่านเฟซบุ๊กว่า ตั้งแต่ 25 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป ระบบ MOPH-IC ของหมอพร้อมจะปลดล็อกให้แต่ละ รพ.สามารถจัดระบบคิวลงนัด เลื่อนนัด และแจ้งเตือนประชาชนที่จะมาฉีดวัคซีนได้ หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการนัดหมายฉีดวัคซีน ขอให้ติดต่อรพ.ที่แจ้งความประสงค์ไว้โดยตรง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า สิ่งที่ต้องทำก่อนเข็มสาม และสลับยี่ห้อ ได้แก่ 1.การฉีดเข็มหนึ่งและสอง โดยซิโนแวคห่างกัน 2-4 สัปดาห์ ไฟเซอร์ โมเดอร์นา ห่างกัน 3-4 สัปดาห์ แอสตราฯ ห่างกันไม่เกิน 8 สัปดาห์ 2.ถ้าได้เข็มที่สองแล้วและเป็นซิโนแวค เตรียมตัวเข็มที่สามโดยใช้ไฟเซอร์ โมเดอร์นาดีกว่า 3.ถ้าได้เข็มหนึ่งเป็นซิโนแวคหรือแอสตราฯ และมีไฟเซอร์ โมเดอร์นา ให้เป็นเข็มสองจะดีที่สุด โดยทั้งไฟเซอร์และโมเดอร์นามีปรากฏการณ์ภูมิเลือดอุดตันร่วมเกล็ดเลือดต่ำ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ไทยโพสต์

-นายสรพงษ์ โชติชูรัยพงษ์ รองปลัด ก.คมนาคม เปิดเผยผลการดำเนินงานให้บริการประชาชน ทั้งกลุ่มบุคลากรผู้ให้บริการในระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ ครู บุคลากรจากสถาบัน องค์กรวิชาชีพต่างๆ ผู้ลงทะเบียนผ่านระบบผู้ให้บริการมือถือทุกเครือข่าย และผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปฯ หมอพร้อม ได้เข้าถึงวัคซีนแล้วรวมกว่า 3.75 แสนคน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-จ.ตราด กำหนดมาตรการเข้าพักโรงแรม ห้องพัก สำหรับบุคคลที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด คือ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ต้องนำผลการตรวจโควิดไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางมาแสดง หรือมีใบรับรองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ส่วนผู้ที่มาจากจังหวัดอื่นนอกจากนี้เดินทางเข้ามาได้ตามปกติ

-คกก.โรคติดต่อ จ.พิจิตร มีมติให้ผู้เดินทางมาจาก 15 จังหวัด คือ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง นครปฐม ปัตตานี เพชรบุรี สงขลา สมุทรสาคร สระบุรี ยะลา นราธิวาส ต้องกักตัวที่บ้าน 14 วัน

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

**นโยบายกัญชา 6 ต้น**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. สั่งการในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ให้เร่งผลักดันนโยบายกัญชา 6 ต้น ให้ชัดเจนภายใน 3 เดือน เพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับกัญชาสำหรับการบริการแก่นักท่องเที่ยว รองรับนโยบายเปิดประเทศ กำหนดให้ภาครัฐต้องปรับบทบาทจากผู้กำกับเป็นผู้อำนวยความสะดวก และให้เอกชนกับเกษตรกรเข้ามาทำหน้าที่ขับเคลื่อน เพื่อให้การซื้อขายผลผลิตกัญชาระหว่างเอกชนกับเกษตรกรสามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว

**พัฒนา Digital Dentistry**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ Chiangmainews

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ลงนามบันทึกความร่วมมือข้อตกลงร่วมวิจัยและพัฒนา Digital Dentistry ร่วมกับ ประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ และอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพช่องปากแบบดิจิทัล ช่วยให้ประชาชนมีข้อมูลข่าวสารสุขภาพช่องปากของตนเองในรูปแบบดิจิทัล เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปาก เข้าถึงระบบบริการได้สะดวกขึ้นและต่อเนื่อง ตั้งแต่บริการระดับพื้นฐานไปจนถึงบริการที่ซับซ้อน ในหน่วยบริการที่เป็น Excellent Center

**สื่อสุขภาพช่องปากผู้ป่วยปากแห้งเพดานโหว่**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, thaipost, prachachat, bluechipthai, Thailandplus, Chiangmainews

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ร่วมกับ การยางแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาสื่อส่งเสริมความรู้เพื่อสุขภาพและสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยปากแห้งเพดานโหว่และกลุ่มเฉพาะ กลุ่มพิเศษ เพื่อพัฒนาสื่อในงานทันตสาธารณสุขด้วยวัสดุยางในประเทศ ส่งเสริมความรู้สุขภาพของบุคลากรสาธารณสุขและผู้ปกครอง โดยกรมฯ เตรียมข้อมูลสุขภาพและสุขภาพช่องปาก ออกแบบสื่อ

## ประเด็นข่าว

พัฒนารูปแบบ ส่วนการยางแห่งประเทศไทยผลิตสื่อต้นแบบจากยางพารา ให้บุคลากรสาธารณสุขในเครือข่ายปฐมภูมิใช้สื่อที่ผลิตจากยางพารากับกลุ่มเป้าหมายและร่วมประเมินผล เพื่อพัฒนาสื่อจากยางพาราให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาสื่อความรู้จากยางพาราในกลุ่มเฉพาะกลุ่มพิเศษอื่น ๆ เช่น กลุ่มที่มีความพิการทางสายตา ต่อไปในอนาคต

**ทูบีนัมเบอร์วัน**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-ชมรม TO BE NUMBER ONE รร.คำแสนวิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลำภู ดำเนินกิจกรรม TO BE ปันรัก ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด 19 สร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน ช่วยเหลือผู้ยากไร้และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ด้วยการนำสิ่งของยังชีพแจกจ่ายให้กับประชาชน และจัดตั้งตู้ TO BE ปันสุข บริเวณด้านหน้าโรงเรียน นอกจากนี้ ได้วางแผนต่อยอดนวัตกรรมและองค์ความรู้ TO BE MINI HEART โดยแกนนำชมรมฯ เตรียมทำขนมและอาหารต่าง ๆ แจกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.นากลาง สสอ.นากลาง สสจ.หนองบัวลำภู ในปลายเดือนมิ.ย.นี้ เพื่อเสริมกำลังใจ

**ร้องเรียนคลินิกศัลยกรรมในทจว.**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-หญิงวัย 27 ปี แจ้งความกับ บก.ปคบ. เพื่อดำเนินคดีกับคลินิกตั้งย่านเมืองทอง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยวันที่ 20 พ.ค. ที่ผ่านมา ได้ทำศัลยกรรมหน้าอก หลังผ่าตัด 3 วัน พบหน้าอกมีลักษณะผิดปกติ คลินิกแจ้งว่าอาการดังกล่าวปกติ ต่อมาวันที่ 7 มิ.ย. ได้ไปตรวจ แพทย์แจ้งว่าอาการเกิดขึ้นจากพังผืด ที่ไว้สักระยะอาการจะหายไปแต่หากรับประทานยาจะช่วยเร่งให้อาการหายเร็วขึ้น หลังรับประทานยามีอาการอาเจียน เวียนศีรษะ จึงติดต่อคลินิกเพื่อขอให้ถอดซิลิโคนออกและคืนเงิน แต่คลินิกแจ้งว่าจะให้แพทย์ปรับแก้ทรงหน้าอกแทน จึงปรึกษาแพทย์คลินิกอื่นและถอดซิลิโคนออก

**โรคไข้หัด**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เดลินิวส์

-สสจ.พิษณุโลก ได้รับแจ้งจากรพ.กรุงเทพพิษณุโลก ว่า พบหญิงอายุ 49 เสียชีวิตด้วยโรคไข้หัด 1 ราย ตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตซื้อเนื้อหมูจากห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งมาทำหมูกระทะ โดยเป็นคนหันหมูและมีแผลที่มือ จากนั้นเริ่มมีอาการท้องเสีย เป็นไข้ อาเจียน รักษาที่รพ.กรุงเทพพิษณุโลก ต่อมามีอาการปวดกระดูก หนาวสั่น ปากเขียว ต้องเข้าไอซียู ร่างกายไม่ตอบสนองและไตไม่ทำงาน เสียชีวิตในคืนวันที่ 15 มิ.ย. ผลตรวจเลือดยืนยันว่าเป็นโรคไข้หัด เสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด